

๔.๔. รายงานทางการเงินตามคำสั่งรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ไดนามาสตี)

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด **สำหรับตัวชี้วัดที่ 13 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน** นั้น เกณฑ์การให้คะแนนกำหนดให้สภามหาวิทยาลัย มีบทบาทสำคัญ ในการกำกับดูแลติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ขอเสนอมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งการรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานในหัวข้อหนึ่งที่ใช้สำหรับการประเมินและจะต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ทรัพยากรเพื่อการมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวด้วย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสรุปรายงานการจัดทำงบการเงิน (งบดุลของกรมการได้และค่าใช้จ่าย) ทั้งเงินงบประมาณ และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (1 ตุลาคม ๒๕๔9 - 30 กันยายน ๒๕๕๐) ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ:

**มติสภา มทร. พระนคร** รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ให้รับข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำไปพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้

1. รายงานการจัดทำงบการเงิน (งบดุลของ กรมการได้และค่าใช้จ่าย) ดังกล่าว หากเป็นไปได้ควรให้ผ่านภารตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในก่อนทุกครั้งว่ามีข้อสังเกตหรือมีข้อแนะนำอะไรบ้างก่อนเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบหรือพิจารณาเพื่อให้กรรมการได้พิจารณาทั้งสองส่วนไปพร้อม ๆ กัน โดยยกให้นำเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป!
2. สภามหาวิทยาลัยควรมีภาพเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวของมหาวิทยาลัยว่าในส่วนของการที่เพิ่มเงินงบประมาณแผ่นดิน (6 ร้อยกว่าล้าน) ก็ยังจำเป็นต้องมีโอกาสดังมหาวิทยาลัยจะได้บริหารจัดการเงินงบประมาณจากรัฐบาลที่คงมีมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงจะตั้ง เห็นว่าทั้งเงินรายได้อื่นจากการให้บริการทางวิชาการเชิงพาณิชย์ ดังนั้น จึงเชิญชวนให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยช่วยกันมองภาพในเชิงยุทธศาสตร์ว่า จะมีแผนงานในระยะเวลา 3 ปี หรือ 5 ปี ข้างหน้าอย่างไร โดยเงินรายได้อื่นที่มหาวิทยาลัยจะนำมาสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยนั้น ควรมีการวางแผนในเรื่องแผนงานเพื่อที่จะเพิ่มเงินรายได้จากแหล่งรายได้อื่นในระยะ 3 ปี หรือ 5 ปี ข้างหน้า ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยมีแหล่งเงิน